



Wake Forest, ngày 2 tháng 4 năm 2024

Quý ân nhân và thân hữu thân mến,

Cùng với anh chị em thiện nguyện viên, cộng tác viên của nhóm Tiếng Gọi Tình Thương, và những người đang được giúp đỡ nhờ vào lòng quảng đại của quý vị, chúng tôi xin gửi lời chào thăm và cầu chúc bình an đến quý ân nhân và thân hữu.

Thưa quý vị,

Hàng năm khi tìm ý tưởng để viết thư mời ân nhân và thân hữu đến tham dự dạ tiệc gây quỹ Đêm Tình Thương do nhóm Tiếng Gọi Tình Thương tổ chức, tôi thường tự hỏi: điều gì lôi cuốn hay thu hút sự tham gia của quý vị. Điều gì? Đến với Đêm Tình Thương quý vị được lợi lộc gì hay tìm được gì vui? Có phải chăng đó là lòng quảng đại? *Generosity brings out the best in people - Matthew Kelly.* Tôi tạm dịch là: *Vì lòng quảng đại mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con người.* Tôi cũng tin như vậy và nhờ vào lòng tin đó buổi dạ tiệc gây quỹ cho tài khóa 2024 - 2025 lại được tổ chức vào thứ bảy ngày 18 tháng 5 tới đây, từ 6:30pm - 12:00am đêm tại thính phòng Fallon Center, địa chỉ 2718 Overbrook Drive, Raleigh, NC 27608. Vào cửa xin vui lòng ủng hộ \$75.00/một người.

Năm nay, giúp vui cho phần văn nghệ sẽ do ban nhạc *4 Quarters* và những ca sĩ thân thương trong vùng. Ngoài ra, đến từ Houston có chị Bạch Hạc người nghệ sĩ ân nhân của nhóm Tiếng Gọi Tình Thương; chúng tôi chắc chắn là với tài năng điêu luyện của họ quý vị sẽ có những khoảnh khắc vui tươi bên bạn hữu và người thân yêu. Phần ẩm thực, 3 món khai vị và món chính là gà nướng và cá salmon sẽ được dọn bởi những đầu bếp mà lâu nay quý vị yêu mến; bên cạnh các loại rượu vang, beer, và nước giải khát. Chúng tôi cũng có món chay tùy quý vị lựa chọn.

Sau cùng và quan trọng nhất là sự hiện diện của quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và ước mong được đón tiếp quý vị trong Đêm Tình Thương 2024

Thân kính,

Thay mặt nhóm Tiếng Gọi Tình Thương

Hiển Nguyễn

Hiển Nguyễn

PS. Xin quý vị vui lòng phúc đáp để ban tổ chức tiện sắp xếp.

Mọi liên lạc xin gọi hoặc text cho:

Hiển Nguyễn: 919-369-3333

Tú Trần: 919-422-1236

Chân thành cảm ơn.

tiếng gọi tình thương